



๐๑

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
 วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 เลขที่ 3339
 วันที่ 26 มิ.ย. 2566
 เวลา 14:19 น.

ที่ ยธ ๐๔๐๕/๐๖๗๖

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 เลขที่ ๔๐๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖
 23

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย (๒) วิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๖๖๐๐๐๐๑๙๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ด้วยศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ รหัสเรื่อง นร๐๒๖๖๐๐๐๐๑๙๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทราบถึงเรื่อง ร้องเรียนที่ได้รับทางโมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 กรณี “ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม” ขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๔ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมในการตรวจค้นเพื่อจับกุมเด็กแว้น การอนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพขณะจับกุมเด็กแว้น และนำภาพไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ รวมทั้งการจัดห้องสอบสวนที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องร้องเรียนฯ ดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน จึงขอส่งเรื่องร้องเรียนฯ มายังท่าน เพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูล รวมทั้งขอความอนุเคราะห์กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

โทร ๐๘ ๖๘๔๓ ๐๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirion aarind.go.th



ใบนำส่งเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 โทรศัพท์ 0 2283 1270-84 โทรสาร 0 2283 4524
 สายด่วนของรัฐบาล 1111 E-mail : ccc_opm@opm.go.th

ช่องทางการร้องทุกข์ : โบบายแอปพลิเคชัน PSC 1111

รหัสเรื่อง นร02660000192 วันที่ 11 มกราคม 2566
 เรื่อง เสนอความคิดเห็น
 เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 หน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
 E-mail _____

ข้อความ ด้วย “ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม” ได้ร้องเรียนผ่านโบบายแอปพลิเคชัน PSC 1111 ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตำรวจภูธรภาค 4 ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์กำชับ
การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จำนวน 3 หน้า (รวมใบนำส่ง)

- หากได้รับคำร้องเรียนแล้ว ขอให้แจ้งตอบรับทางโทรศัพท์ หรือทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
 ในโอกาสแรกด้วย
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แล้วกรุณาแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบโดยตรง และรายงานผลให้สำนักงาน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดรวมพิจารณา แล้วกรุณาแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบตามความเหมาะสม
 และรายงานผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แล้วกรุณาแจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
 ภายใน 15 วันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม
 อันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้

ผู้ประสานงาน : นายเฉลิมชัย ผิวคำ (นางสาวธมลวรรณ ชื่นปิ่นเกลียว (กพส.) โทร. 0654616399)

หมายเหตุ โปรดระบุเลขรหัสเรื่องทุกครั้งเมื่อมีการประสานงาน



คำร้องจากโมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111---(หนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักนายกรัฐมนตรี) ขอความอนุเคราะห์ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 4 ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์กำกับพฤติการณ์ที่ให้ออดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(ประเด็นที่ 1) . เนื่องจากว่าทางนักปกป้องสิทธิมนุษยชนพบเห็นข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ตำรวจภูธรภาค 4 รวมทั้งสถานีตำรวจหลายแห่งทั่วประเทศ กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ไปจับกุมเด็กแว้นตามสถานศึกษาต่างๆ รวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา รวมทั้งจับกุมตามสถานที่ต่างๆ จำนวนหลายแห่ง แต่พฤติกรรมการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมในการตรวจค้นจับกุมเด็ก ขาดความละเอียดอ่อนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุมเด็ก โดยขณะไปตรวจค้นจับกุมเด็กตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งไปจับกุมเด็กตามสถานศึกษาจำนวนหลายแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายแห่งปล่อยปะละเลยให้สื่อมวลชนมาบันทึกภาพเด็กแว้น และนำภาพเด็กแว้นไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทางสถานศึกษาจำนวนหลายแห่งปล่อยให้สื่อมวลชนเข้ามาในสถานศึกษาและถ่ายภาพเด็กและสื่อมวลชนนำภาพเด็กไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สั่งให้เด็กแว้นทุกคนถอดเสื้อผ้าออกทุกชิ้น โดยให้เด็กแว้นทุกคนเปลือยกายท่อนบน ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพที่อนาจาร และเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม และเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายหน่วยงานปล่อยให้สื่อมวลชนไปบันทึกภาพเด็กแว้นในสภาพที่ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแว้นในสภาพที่เปลือยกายท่อนบน ไม่สวมใส่เสื้อผ้า และนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายหน่วยงานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนหลายหน่วยงานจึงควบคุมตัวเด็กแว้นมาสืบสวนที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี รวมทั้งสถานีตำรวจจำนวนหลายแห่งทั่วประเทศจัดหาห้องสืบสวนที่ไม่เหมาะสมในการสืบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก กล่าวคือ ห้องสืบสวนดังกล่าว เป็นห้องที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นเข้าไปได้ ซึ่งพื้นที่ห้องสืบสวนดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อการซ่อมแซมผู้ต้องหาให้รับสารภาพในคดีความ จากที่กล่าวมาทั้งหมดการกระทำของ ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ . ดังนั้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอสั่งการให้ หน่วยงานราชการ



สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ต่างๆ ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยผ่านทาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ดังนี้ .

(. 1 .) ทางสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นควรสั่งการให้ กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงการอุดมศึกษา ,
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
แห่ง ไม่ให้สื่อมวลชนไปบันทึกภาพเด็กที่เป็นผู้ต้องหภายในสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ให้สื่อมวลชนไปบันทึกภาพ
เด็กหญิงและเด็กชายในสภาพเปลือยกายท่อนบน รวมทั้งให้ ประสานกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการ
ปกครอง สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้ามไม่ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งให้เด็กชายและเด็กหญิงถอดเสื้อผ้าหรือเปลือยกายท่อนบนโดยเด็ดขาด เพราะเป็นภาพที่
อนาจาร เป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

(2 .) . ทางสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นควรสั่งการให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี , ตำรวจภูธรภาค 4 ,
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทำหนังสือสั่งการให้ หน่วยงานในสังกัดของตนเองทุกแห่ง ห้ามไม่ให้สื่อมวลชนไป
บันทึกภาพเด็กที่เป็นผู้ต้องหา ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งให้เด็กชายรวมทั้งเด็กหญิงถอดเสื้อผ้าหรือเปลือยกาย
ท่อนบนโดยเด็ดขาด เพราะเป็นภาพที่อนาจาร หรือ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสม และให้สถานีตำรวจทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ปรับปรุงห้องสืบสวน ให้มีความโปร่งใส บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดทางสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอความอนุเคราะห์ให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดส่ง
หนังสือไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

11